

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าสุดรอบ 10 เดือน, ตัวเลขจ้างงานสหรัฐหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าสุดในรอบ 10 เดือน หลัง

ข้อมูลการจ้างงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐ หนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ

*ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในตลาดเอเชียเข้านี้ ขณะที่มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดมาตรการกระตุ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย.นี้ หลังการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่ง

*ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นถึง 1.5% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดในวันเดียวในรอบ 20 เดือน หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากเกินคาด 195,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว

*การเพิ่มขึ้นของตัวเลขการจ้างงานในเดือนมิ.ย. ส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเป็น 196,333 ตำแหน่ง ในไตรมาส 2 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 200,000 ตำแหน่ง ที่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า เป็นระดับที่เฟดต้องการเห็นในแต่ละเดือน

*นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำมุมมองที่ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีกในครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่เฟดเริ่มที่จะปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ

*นักวิเคราะห์ยังคงคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี), ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) และธนาคารกลางอังกฤษ(บีไออี) จะคงนโยบายผ่อนคลายเป็นไป จากปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ยังมีอยู่

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.142 บาท

*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.35/40 จาก 31.13/15 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.33/37 จาก 31.13/15 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.20/24 จาก 101.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2825/26 จาก 1.2830 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์/บาท ขึ้นมาเยอะ(ดอลลาร์แข็งค่า) ตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ หลังจากตัวเลข non-farm (payroll) สหรัฐออกมาดี แล้วทองก็ลงมาเยอะ กลุ่มลูกค้าทองก็เข้ามาซื้อดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงตามสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในเดือนมิ.ย. ที่เพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า เฟดน่าจะเริ่มลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

(QE) ในการประชุมเดือนก.ย.นี้

ขณะเดียวกัน การปรับตัวลงของราคาทองคำ ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้ค้าทองคำ และกดดันเงินบาทด้วย โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.40 และแนวต้านที่ 31.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้